

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้เข้าสอบที่สวมเสื้อยืด เสื้อไม่มีแขน กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ หรือการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
2. ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
3. ห้ามนำเอกสาร ตำรา หนังสือ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากนำเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทำการทุจริต
4. ผู้สอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มการสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
5. ผู้สอบต้องปฏิบัติตามมาตรการเข้าสถานที่สอบ ดังนี้
ผู้เข้าสอบต้องเข้าไปตอบแบบคัดกรองและยื่นเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ โดยสำนักนวัตกรรมการดิจิทัลและระบบอัจฉริยะจะแจ้ง Link แบบคัดกรองและยื่นเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ส่งไปที่ Email ของผู้เข้าสอบ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565



ประกาศสำนักนวัตกรรมการดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

.....

ตามที่สำนักนวัตกรรมการดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 4 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สำนักนวัตกรรมการดิจิทัลและระบบ
อัจฉริยะ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-ชื่อสกุล
01	นายฤชุวัฒน์ โภคา
02	นางสาวณัฐมน สมคู่
03	นางสาวเพียงธาร บุญรัตน์
04	นายพีรพัฒน์ มธรรพฤกษ์
05	นายวัชรพล น้อยสิน
06	นายภีม เพ็ชรพิมล
07	นางสาวธมลชนก สังคนาคินทร์
08	นายพลวัฒน์ ไชยศรี

2. กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 14.30 น. สอบข้อเขียน
และสอบปฏิบัติ ณ สำนักนวัตกรรมการดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี
มาตรการเข้าสถานที่สอบ ดังนี้

ผู้เข้าสอบต้องเข้าไปตอบแบบคัดกรองและยื่นเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19
โดยการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนสอบ โดยสำนักนวัตกรรมการ
ดิจิทัลและระบบอัจฉริยะจะแจ้ง Link แบบคัดกรองและยื่นเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19
ส่งไปที่ Email ของผู้เข้าสอบ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

วัน เวลาสอบ	วิชาสอบ
วันที่ 8 มิถุนายน 2565	สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 300 คะแนน
เวลา 09.00 – 12.00 น.	สอบปฏิบัติ 1. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา C# 2. การจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL
เวลา 13.30 – 14.30 น.	สอบข้อเขียน 1. เซาร์วิปัญญา 2. ภาษาอังกฤษ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สอบสัมภาษณ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรับรายงานตัว

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565



(รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลวิวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการศึกษาและระบบอัจฉริยะ